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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
คร้ังที่  10/๒๕๖3 2 

เม่ือวันอังคารท่ี  3  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔  อาคาร ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย 4 

........................................................................ 
ผู้มาประชุม 6 

๑.   รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร   อธิการบดี        
2.   รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร   รองอธิการบดี     8 

3.   อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม   รองอธิการบดี    
4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักดิ์  รองอธิการบดี 10 

5.   รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์  มากุล รองอธิการบดี 
6.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ  สดสี ผู้ช่วยอธิการบดี 12 

7.  อาจารย์ภูมิพัฒน์  ตระกูลทัศน์เจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี 
8.  อาจารย์อุมาพร  ยุวชิต ผู้ช่วยอธิการบดี 14 

10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี  ศรีคุณ ผู้ช่วยอธิการบดี 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  จารุพินทุโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี 16 

12. อาจารย์กนกพิชญ์  วิชญวรนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา  สารสุข ผู้ช่วยอธิการบดี 18 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี  แก้วเขียว ผู้ช่วยอธิการบดี     
15. รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 

16. อาจารย์ดิเรก  พรสีมา    คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู    
17. รองศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  22 

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบตระกูล  สุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
19. อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 24 

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
21. รองศาสตราจารย์ประจักษ์  ไม้เจริญ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 26 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันตกุล  อินทรผดุง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา  ศิริวรสกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 

24. นางสาวนรากร  ดุลยปภัสศร ผู้อ านวยการกองกลาง 
25. นางสาวปิยะวดี  หิริกมล ผู้อ านวยการกองคลัง         30 

26. นางรัชนีวรรณ์  ทาบุญ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล   
27. นางจ าปี  บุดดา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  32 

28. นายสมประสงค์  โชคลาภ ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
 กองอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 34 

29. นางสาวธนิการมย์ นาคชัย หัวหน้างานอ านวยการและเลขานุการ  
30. นางสุชาดา  สุวรรณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  36 

31. นางสาวสมจิตร  ดวงจันทร์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 38 



๔ 

 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรุ่ง  ปภาพสิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 2 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
 4 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์อัจฉราวรรณ  จันทร์เพ็ญศรี  รองคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู 6 

2. นายพิชญาณ  เศรษฐโชติสิริ   นักวิชาการศึกษา กองนโยบายและแผน 
 8 

เร่ิมประชุมเวลา  09.40  น.    
 10 

รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร  อธิการบดี  กล่าวเปิดประชุม  และมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี  
ศรีคุณ  ผู้ช่วยอธิการบดี  ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ12 

ในการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป  
 14 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 16 

- ไม่มี – 
 18 

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี  ศรีคุณ  ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 20 

เลขานุการ   เชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตรวจรายงานการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารท่ี ๖  
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๑๙ หน้า  22 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีแก้ไข  
 24 

ระเบียบวาระที่  3   เร่ืองสืบเนื่อง 
๓.1  รายงานความก้าวหน้าการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  26 

  รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  รายงานความก้าวหน้าการขอ
ก าหนดต าแหน่ง   ทางวิชาการประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  มีอาจารย์ส่งผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง28 

ทางวิชาการ จ านวน 27  คน จ าแนกเป็นระดับศาสตราจารย์  จ านวน 2 คน  ระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 
6 คนและระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 19 คน รวมทั้งส้ิน 27 คน จ าแนกตามสังกัด ดังนี้ 30 

คณะ ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รวม 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1 1 4 6 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี - 1 5 6 

วิทยาการจัดการ - - 3 3 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 3 3 7 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู - 1 4 5 

รวมทั้งสิ้น 2 6 19 27 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



๕ 

 

 
 

 3.2 การลงนามเข้าร่วมประชุมและการลงนามปฏิบัติราชการ 
 ประธาน  ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการลงนามเข้าร่วมประชุมและการลงนาม2 

ปฏิบัติราชการ ท้ังนี้  ขอให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการควบคุมการลงนามปฏิบัติราชการและหน่วยงาน   
ท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบการจัดประชุม  ก ากับให้มีการลงนามตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  เพื่อเป็นการก ากับ4 

ดูแลการบริหารจัดการบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติภารกิจได้เต็มศักยภาพและตามหน้าท่ีโดยมี     
การควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือข้อกฎหมายท่ีก าหนดหรือควบคุมมิให้มีการละเว้นการปฏิบัติงาน6 

ตามหน้าท่ี  ท้ังนี้  เพื่อให้รองรับการตรวจสอบจากท้ังหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะมีผล
ต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วย 8 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 10 

 3.3 สืบเนื่องวาระที่  ๔.๓ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ITA) 12 

  เลขานุการ  สืบเนื่องวาระท่ี  ๔.๓ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ITA)  โดยแจ้งว่า  ปปช.แจ้งว่า  ส าหรับ14 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  ยังคงใช้เกณฑ์เดิมอยู่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องอาจมีการปรับตัวช้ีวัดบางตัวบ้างเล็กน้อยซึ่งจะแจ้งให้16 

ทราบต่อไปในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม  รับทราบ 18 

 3.4 สืบเนื่องวาระที่  ๔.๑๐ ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามีมติให้รับฟังความ
คิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา  เยาวชนและประชาชน 20 

 ประธาน แจ้งว่า ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (สป.อว .) แจ้งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ โดยขอความอนุ เคราะห์ ให้22 

สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาด าเนินการ  
 ๑) สร้างความรู้  ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี24 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความเป็นพลเมือง ตลอดท้ังคุณธรรมและจริยธรรมแก่นิสิต นักศึกษาอย่างถูกต้อง   
 ๒) เปิดพื้นท่ีทุกช่องทางเพื่อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาจัดกิจกรรมการชุมนุมเพื่อแสดงความ26 

คิดเห็นภายในสถาบันการศึกษาได้อย่างอิสระ สร้างสรรค์ ท่ีอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย   
 ๓) ก าหนดมาตรการความปลอดภัยให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาในการคัดกรอง28 

บุคคลภายนอกท่ีเข้า – ออก สถานศึกษาและประสานงานกับสถานีต ารวจในพื้นท่ีเพื่อดูแลความปลอดภัย
และป้องกันการแทรกแซงจากบุคคลภายนอก    30 

 ๔) ให้ค าแนะน าแก่นิสิต นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุมท่ีมีการรวมตัวคนจ านวน
มาก มีความเข้าใจถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และแนวทาง32 

การป้องกันด้วย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหน้า ๑๒๔ – ๑๒๕ 
 จากเหตุการณ์ชุมนุมของนักศึกษาท่ีผ่านมาเมื่อวัน ท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563  34 

มหาวิทยาลัย  ได้ด าเนินการตามข้อสังเกตของ อว.เป็นแนวปฏิบัติ  ท้ังนี้ ต้องขอความร่วมมือจากทุก
หน่วยงานช่วยกันตรวจสอบและดูแลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 36 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



๖ 

 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ืองเสนอที่ประชุมทราบ 
 ๔.๑ หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการท าสัญญาจ้าง ระยะเวลาการจ้าง และแนวทางการ2 

ช่วยเหลือสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 อธิการบดี กล่าวว่า คณบดีท้ัง ๕ คณะต้องน าข้อมูลหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการท าสัญญา4 

จ้าง ระยะเวลาการจ้าง และแนวทางการช่วยเหลือสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัยหารือร่วมกับ
คณะกรรมการประจ าคณะ ส่ิงส าคัญคือ อาจารย์จะต้องเปล่ียนความคิด จะต้องไม่ยึดติดกับหลักสูตร เพื่อให้6 

อาจารย์มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์โดยการน า ๓ สาขาวิชามารวมกัน  8 

โดยใช้ Core Course ร่วมกัน นอกจากนี้อาจารย์จะต้องพัฒนาเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย การประกัน
คุณภาพ การบริการวิชาการ ตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ การอบรม สัมมนา การขอทุนวิจัย  10 

โดยมหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่คณาจารย์ทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน ท้ังนี้ เพื่อ
ช่วยเหลือสนับสนุนและก ากับดูแลให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้ได้ตาม12 

ก าหนดสัญญา   
 รองศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้มี14 

การส่ือสารให้แก่คณาจารย์ในคณะทราบ ซึ่งในปี ๒๕๖๔ มีจ านวน ๖ รายท่ีจะต้องท าผลงานทางวิชาการให้
ได้ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากการเชิญอาจารย์ท้ัง ๖ รายมาหารือ ส่ิงท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัย16 

ช่วยเหลือคือการติดตามผลและการตอบกลับของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีอ่านผลงานของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
 อธิการบดี กล่าวว่า ขอให้พิจารณาเอกสารท่ีรองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร    18 

รองอธิการบดีน าเสนอในวาระสืบเนื่อง ๓.๑ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ว่าอาจารย์แต่ละท่าน อยู่ในขั้นตอนใด ซึ่งคณะควรต้ังคณะกรรมการให้ค าปรึกษาเพื่อช่วยกระตุ้นอาจารย์ 20 

และในวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ จะมีการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคในการขอต าแหน่ง ทางวิชาการให้
ประสบความส าเร็จตามประกาศ ก.พ.อ. ๒๕๖๐ & ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารฝึก22 

ประสบการณ์วิชาชีพ จึงขอเชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมรับฟังและซักถามข้อมูล  
มติที่ประชุม รับทราบ 24 

 ๔.๒  รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย กันยายน ๒๕๖๓  26 

 เลขานุการ แจ้งว่า กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการฯ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๓ 28 

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหน้า ๒๔ – ๒๗  
มติที่ประชุม รับทราบ 30 
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 ๔.๓  แจ้งการรับเงินจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   2 

 เลขานุการ แจ้งว่า ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) ขอให้มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลประกอบการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และ4 

นวัตกรรม ประกอบด้วย ๑) แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ๒) ด าเนินการเปิดบัญชี
ธนาคารของหน่วยงาน โดยใช้ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในนาม “FRB640048” พร้อมส าเนาหน้า6 

แรกของบัญชีธนาคารจ านวน ๑ ชุด  ๓) จัดท า Flow chart กระบวนการบริหารจัดการเงินทุนวิจัยของ
หน่วยงาน และด าเนินการจัดส่งภายในวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ8 

ประชุมหน้า ๒๘ – ๓๐  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันตกุล  อินทรผดุง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า 10 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  ท าหนังสือแจ้งมายังผู้ท่ีได้รับทุน
ประเภท Basic Research Fund จ านวนท้ังส้ิน ๑๕,๘๔๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านแปดแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน) 12 

ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอกองคลังด าเนินการเปิดบัญชีเพื่อโอนงบประมาณ และ สกสว.แจ้งว่าจะเปิดรับ
ข้อเสนอ ปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๒ พฤศจิกายน – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการ14 

จัดท าบันทึกข้อความแจ้งเวียนไปยังคณะและหน่วยงานต่าง ๆ และในวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จะไป
รับฟังระเบียบ   ในการรับข้อเสนอ วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จะน ามาแจ้งท่ีประชุมทราบเพื่อเชิญ16 

นักวิจัยทุกท่านท่ีสนใจ ส่งข้อเสนอ วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จะเป็นวันก าหนดส่งหัวข้อเสนอ
โครงการวิจัยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สถาบันวิจัยจะท าการนัดประชุมเพื่อวิพากษ์18 

ข้อเสนอ วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ จะน าข้อเสนอส่งเข้าระบบ NRMS และวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ จะด าเนินการ
ส่งข้อเสนอฉบับจริง 20 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 22 

 ๔.๔  การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เป็นห้องชมรมฯ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  
 เลขานุการ แจ้งว่า ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร          24 

ขอความอนุเคราะห์พื้นท่ีเป็นห้องชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อเข้าร่วมการ
ประกวดผลงานการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและ26 

อุดมศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาได้อนุญาตให้ใช้พื้นท่ีช้ัน ๒ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหน้า ๓๑ – ๓๓ 28 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ๔.๕  รายงานการใช้จ่ายเงินตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เร่ือง หลักเกณฑ์
และวิธีการใช้จ่ายเงินส่วนที่ตกเป็นของหน่วยงานที่ได้รับจากการให้บริการการวิจัยหรืองานที่ปรึกษา 2 

แก่หน่วยงานภายนอก   
 เลขานุการ แจ้งว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานการใช้จ่ายเงินตามประกาศ4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินส่วนท่ีตกเป็นของหน่วยงานท่ีได้รับจาก
การให้บริการการวิจัยหรืองานท่ีปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยออกประกาศให้คณะรายงาน6 

การใช้จ่ายเงินภายในระยะเวลา ๖๐ วัน หลังจากส้ินปีงบประมาณ และขอให้คณะอีก ๔ คณะ ด าเนินการ
จัดท ารายงานมายังมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารประกอบ  การประชุมหน้า ๓๔ – ๓๕ 8 

 อธิการบดี กล่าวว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รายงานว่า มี
หน่วยงานท่ีให้ทุนคือ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งได้10 

งบประมาณ ไม่ต่ ากว่า ๑ ล้านบาท หลังจากเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้วงบประมาณดังกล่าวอยู่ใน
ระเบียบใช่หรือไม่ ด าเนินการหักจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยและคณะใช่หรือไม่ 12 

 นางสาวปิยะวดี  หิริกมล  ผู้อ านวยการกองคลัง ส านักงานอธิการบดี กล่าวว่า งบประมาณ 
จาก สกสว. เป็นงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมิได้ด าเนินการหักให้แก่มหาวิทยาลัยและคณะ จากการสอบถาม14 

เจ้าหน้าท่ีสถาบันวิจัยได้ความว่าไม่ได้ด าเนินการหักให้แก่มหาวิทยาลัย  
 อธิการบดี กล่าวว่า ผู้ท าวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย เพราะเป็น16 

งบประมาณแผ่นดิน  
 รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี กล่าวว่า งบประมาณท่ีขอจาก 18 

สกสว. (วช.เดิม) คือเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย จึงจะไม่มีการหักงบประมาณ การใช้จ่ายต้อง
มีความ ระมัดระวัง ต้องเก็บหลักฐานการใช้เงินท้ังหมดตามความเป็นจริง เพราะส านักงานงานตรวจเงิน20 

แผ่นดินอาจจะมาตรวจสอบ และผู้ท่ีได้รับทุนต้องตรวจสอบกับสถาบันวิจัยว่าเป็นทุนจาก สกสว. พร้อมกับ
ก าชับเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 22 

 อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า งบประมาณ
ดังกล่าวเกี่ยวข้อง ๒ ส่วน คือ ๑) ภาระงาน และ ๒) ระยะเวลาท่ีจะขอทุนภายใน งบประมาณภายในจะไม่มี24 

การหักให้แก่มหาวิทยาลัย และจะมีผลกับประกาศกองทุนวิจัยว่าจะด าเนินการได้กี่ปี จึงควรต้องระวัง หากคิด
ภาระงานจะเป็นงบประมาณภายในและถ้าเป็นหัวหน้าโครงการจะต้องด าเนินการส้ินสุดภายใน ๓ ปี จึงจะ26 

สามารถของบประมาณใหม่ได้  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา  ศิริวรสกุล  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี28 

สารสนเทศ กล่าวว่า ต้องมีการรายงานผลการด าเนินการวิจัยต้องรายงานผ่านระบบ NRMS หากมีการ
รายงานความก้าวหน้าจะต้องรายงานการใช้จ่ายเงินทุกครั้ง 30 

 อธิการบดี กล่าวว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดต้ังขึ้นเพื่อบริหารจัดการส่งเสริมให้อาจารย์         
ท าวิจัย ส่งเสริมให้ได้ทุนวิจัยในหลายประเภท อาจารย์ท่ีขอทุนท าวิจัยจะต้องให้มหาวิทยาลัยมอบอ านาจ           32 

เพื่อไปขอทุนวิจัย ดังนั้น คณบดีทุกคณะจะต้องก ากับดูแลและรายงานต่อมหาวิทยาลัย 



๙ 

 

 
 

 ผู้อ านวยการกองคลัง กล่าวว่า ก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะเป็นเงินอุดหนุนโดยผ่านมา
จาก วช. ซึ่งจะเป็นงบประมาณแผ่นดินและจะก าหนดรหัสงบประมาณเป็นหมวดท่ี ๑ และมหาวิทยาลัย2 

จะต้องต้ังเบิกในระบบ GF แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไม่ต้องต้ังเบิกในระบบ GF โดยมหาวิทยาลัยจะต้อง
ด าเนินการเปิดบัญชี FRB640048 และขณะนี้อยู่ในระหว่างท าหนังสือถึงธนาคารกรุงไทย โดยจะต้องเปิด4 

บัญชีทุกปี  ซึ่งหมายความว่าต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป จะไม่มีงบประมาณท่ีเข้ามาในรูปแบบงบประมาณแผ่นดิน
แบบท่ีเคยด าเนินการ แต่จะเป็นงบประมาณท่ีโอนเข้ามาในบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยได้เปิดไว้แทน ส่วนทุนวิจัย 6 

ท่ีจะต้องหักให้แก่หน่วยงานคือ ทุนท่ีอาจารย์แต่ละท่านไปขอหรือไปรับมาจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะต้อง
ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยจะต้องได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดีให้ไปรับงานวิจัยจากหน่วยงานนั้น ๆ 8 

เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาได้งบประมาณและมียอดเงินโอนเข้ามากองคลังจะด าเนินการออกใบเสร็จให้ โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดท าตารางก าหนดว่ามหาวิทยาลัยจะได้เท่าใด และนักวิจัยจะได้เท่าใด 10 

หน่วยงาน สกสว. คือหน่วยงานท่ีมาแทน วช. จึงถือเป็นงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งจะไม่มีการหักนักวิจัย 
 ผู้อ านวยการสถาบันวิ จัยและพัฒนา กล่าวว่า จะขอไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่า12 

มหาวิทยาลัยอื่น ๆ มีการปฏิบัติอย่างไร 
 รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า             14 

หากเป็นงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะไม่มีการหักให้มหาวิทยาลัย  หากเป็น
งบประมาณภายนอก คือ งบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จะต้องหักให้16 

มหาวิทยาลัย  
มติที่ประชุม รับทราบ 18 

 
 ๔.๖  โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา 20 

ธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๓ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๔   
 เลขานุการ แจ้งว่า สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู และสาขาวิชาดนตรีไทย 22 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีก าหนดจัดกิจกรรม “โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติชิง
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     24 

ครั้งท่ี ๓ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๔” ระดับช้ันมัธยมศึกษา ในวันพุธท่ี ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔            
ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหน้า 26 

๓๖ – ๔๔  

มติที่ประชุม รับทราบ 28 

 

 30 

 

 32 



๑๐ 

 

 
 

 ๔.๗  การอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
 เลขานุการ แจ้งว่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยื่นค าขออนุญาตเป็นผู้ด าเนินการ2 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๕ โดยใช้ช่ือว่า ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  รายละเอียดดัง4 

เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๔๕ – ๔๗  
 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า คณะมีการจัดการเรียนการสอนวิชาระบบ6 

เครื่องปรับอากาศ เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีการผลิต หลังจากนั้นจะมีการฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาและ
บุคคลภายนอกโดยใช้งบประมาณบริการวิชาการด้านศาสตร์พระราชา และเมื่อประมาณกลางปีท่ีผ่านมา 8 

กระทรวงแรงงานมีราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับ
เรื่องเครื่องปรับอากาศในบ้านหรือการพาณิชย์ขนาดเล็ก โดยผู้ท่ีด าเนินการติดต้ังจะต้องมีใบผ่านการ10 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงด าเนินการพัฒนาจากศูนย์อบรมฝีมือแรงงาน
ให้เป็น ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงงานแบบครบวงจร โดยจะเริ่มรับสมัครต้นปี ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ค่า12 

อบรมราคา ๔,๕๐๐ บาท และกระทรวง อว. ร่วมกับ ทปอ. มีบันทึกข้อตกลงเรื่องสหกิจศึกษา ซึ่งกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ได้เข้ามาร่วมโดยมีหน้าท่ี ๑) ส่งเสริมให้ค าแนะน าแก่สถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการ14 

ด าเนินงานเพื่อบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักศึกษาตามโครงการ    สหกิจ
ศึกษา  ๒) ให้การสนับสนุนการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมในสาขาอาชีพต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ16 

ของตลาดแรงงาน และทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงขอรับมอบอ านาจจาก
มหาวิทยาลัยเพื่อจัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งได้รับอนุญาตให้ด าเนินการแล้ว โดยศูนย์18 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต้ังอยู่บริเวณช้ัน ๓ อาคาร ๒๗ โดยจะมีกฎหมายบังคับใช้ หากไม่ผ่านการ
ทดสอบจะไม่สามารถไปติดต้ังเครื่องปรับอากาศได้ และผู้ท่ีผ่านการทดสอบจะติดต้ังเครื่องปรับอากาศได้ไม่20 

เกิน ๓๖,๐๐๐ BTU. ค่าแรงขั้นต่ าจะอยู่ท่ี ๕๐๐ บาท หากจะด าเนินการติดต้ังเครื่องปรับอากาศสูงกว่าท่ี
ก าหนดจะต้องเรียนในระดับท่ีสูงขึ้นไป 22 

 อธิการบดี กล่าวว่า ทุกคณะสามารถจัดท าหลักสูตรอบรมระยะส้ันให้แก่นักศึกษาและ
บุคคลภายนอก ให้ได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อท่ีจะน าไปประกอบอาชีพ ทุกคณะควรพิจารณาเรื่องการ24 

อบรมหลักสูตรระยะส้ัน  
มติที่ประชุม รับทราบ 26 
 

 ๔.๘  แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ – 28 

๒๕๗๐ ฉบับสมบูรณ์ 
 เลขานุการ แจ้งว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งส่งแผน30 

ด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้
เป็นกรอบ  ในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาท่ีส่งผลต่อ32 

การบรรลุต่อเป้าหมายการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
หน้า ๔๘ – ๔๙  34 



๑๑ 

 

 
 

 อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตร จัดการเรียนการสอนท้ังระดับปริญญา
และระดับประกาศนียบัตร ควรน าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบเพื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะดูแลเรื่อง2 

หลักสูตรและการเรียนการสอน จึงต้องมีการปรับตัวและขอให้คณะดาวน์โหลดเอกสารเพื่อน าเข้าท่ีประชุม
ประจ าคณะ 4 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 6 

 ๔.๙  ปฏิทินแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 เลขานุการ แจ้งว่า ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งปฏิทินแผนปฏิบัติงาน8 

ประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหน้า ๕๐ – ๖๓  10 

 อธิการบดี กล่าวว่า ภารกิจของคณะคืองานประกันคุณภาพการศึกษา ทุกสาขาวิชาต้อง
รับผิดชอบ หากมีสาขาวิชาใดไม่ผ่านการเมินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะและประธานสาขาจะต้อง12 

รับผิดชอบ หากคณะประเมินไม่ผ่านจะต้องมีการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง เพราะว่าการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นเรื่องของมาตรฐานวิชาการ 14 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 16 

 ๔.๑๐  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 เลขานุการ แจ้งว่า ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ             18 

พระนครท่ี ๑๕๖๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหน้า ๖๔ – ๖๗ 20 

 รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์  มากุล  รองอธิการบดี กล่าวว่า ค าส่ังดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 
๒ ส่วนคือ ๑) คณะกรรมการอ านวยการ โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน  มีหน้าท่ีดังนี้ ๑.๑) ก าหนดนโยบาย 22 

และกลยุทธ์แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ๑.๒) ติดตาม ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ  ๑.๓) 24 

สนับสนุนให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานประกันคุณภาพตามระบบและกลไกการบริหารของทุกหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ  ๑.๔) สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานน าผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา26 

งานในหน้าท่ีให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  และ ๒) คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี        
รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์  มากุล  รองอธิการบดี เป็นประธาน มีหน้าท่ีดังนี้ ๒.๑) ด าเนินงานตามนโยบาย    28 

การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ๒.๒) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ. และ สกอ.  ๒.๓) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ30 

การศึกษาต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ๒.๔) รวบรวมข้อมูล ท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ๒.๕) จัดท าค าส่ังการประกันคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการด าเนินงาน32 

ตามตัวบ่งช้ี  ๒.๖) ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระบบ CHE QA Online 



๑๒ 

 

 
 

มหาวิทยาลัย และข้อมูลการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและรอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  
๒.๗) ประสานงานกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ2 

การศึกษา รวมคณะกรรมการท้ังหมด ๔๔ ท่าน  
 อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าค าส่ังดังกล่าวแล้ว ทุกคณะจะต้อง           4 

มีความรับผิดชอบร่วมกัน  
มติที่ประชุม รับทราบ 6 

 
 ๔.๑๑  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ ใน8 

องค์กร (KM) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 เลขานุการ แจ้งว่า ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ10 

พระนครท่ี ๑๕๖๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้
ในองค์กร (KM) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหน้า ๖๘ – ๗๑ 12 

 รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์  มากุล  รองอธิการบดี กล่าวว่า  โครงสร้างของคณะกรรมการ
และหน้าท่ีจะคล้ายคลึงกับค าส่ังท่ี ๑๕๖๗/๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการรวมทั้งส้ิน ๓๕ ท่าน  14 

 อธิการบดี ถามท่ีประชุมว่า เรื่อง KM ท่ีผ่านมาเป็นอย่างไร มีปัญหาหรือไม่อย่างไร 
 รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์  มากุล  รองอธิการบดี กล่าวว่า  โครงการของ KM เป็น16 

โครงการท่ีมีประโยชน์มากในการสังเคราะห์องค์ความรู้ขององค์กร ในการพัฒนาต้ังแต่ระดับนโยบาย      
กลยุทธ์และวิธีการ แต่ในปัจจุบัน KM ของมหาวิทยาลัยอยู่ในล าดับสุดท้ายซึ่งเป็นแค่รายงานการประชุม 18 

มหาวิทยาลัยจะต้องผลักดันให้ KM เป็นรูปธรรมให้ได้มากท่ีสุดภายในระยะเวลาอันส้ัน อันเนื่องมาจาก
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน  20 

 อธิการบดี กล่าวว่า หน้าท่ีของ KM มีอยู่ ๘ ข้อ ๑) ประสานงานกับทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยในการจัดการความรู้  โดยมีส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานกลาง  ๒) 22 

ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยท่ี
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  ๓) จัดท าแผนการจัดการความรู้  ๔) ผลักดัน 24 

ขับเคล่ือน ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ๕) 
ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้อย่างสม่ าเสมอ และจัดท ารายงานเสนอต่อ26 

ผู้บริหาร  ๖) น าผลการติดตาม ไปปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ๗) จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานของแผนการจัดการความรู้ และรายงานสรุปประสบการณ์ ปัญหา ข้อจ ากัด แนวทางแก้ไข และ28 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร  ๘) น าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย และกล่าวต่อไปว่า บุคลากรทุกภาคส่วนต้องระดมความคิด30 

ว่าจะด าเนินการอย่างไรให้ได้ตามหน้าท่ีท่ีก าหนด  
มติที่ประชุม รับทราบ 32 

 



๑๓ 

 

 
 

ระเบียบวาระที่  5    เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 5.1 (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์  มากุล  รองอธิการบดี  เสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงาน  4 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึง่ 
ประกอบด้วยความเส่ียง จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์  2) ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน 6 

3) ความเส่ียงด้านการเงิน และ 4) ความเส่ียงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  มีปัจจัยเส่ียงจ านวน 
8 รายการ ได้แก่ 1) คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร8 

ระดับอุดมศึกษา 2) จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  3) ภัยธรรมชาติและอัคคีภัย  4) ทรัพย์สิน
และท่ีดิน  5) โรคระบาด/โรคติดต่อ 6) สุขภาวะของนักศึกษา  7) ความโปร่งใสทางการเงินและ10 

งบประมาณ 8) กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไม่ทันสมัยส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน เมื่อด าเนินการตามแผนการบริหารความเส่ียง ประจ าปี12 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่าความเส่ียงลดลงท้ัง 4 ด้าน 7 รายการ และความเส่ียงคงเดิม 1 รายการ 
ดังนี้ 14 

 1. ความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับได้  โดยต้องจัดการความเส่ียงเพื่อให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ต่อไป จ านวน 3 รายการ ได้แก่ 16 

     - ปัจจัยเส่ียง จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
   - ปัจจัยเส่ียง ทรัพย์สินและท่ีดิน   18 

   - ปัจจัยเส่ียง โรคระบาด/โรคติดต่อ 
 2. ความเส่ียงท่ีพอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุม จ านวน 3 รายการ ได้แก่  20 

     -  ปัจจัยเส่ียง ภัยธรรมชาติและอัคคีภัย   
   - ปัจจัยเส่ียง สุขภาวะของนักศึกษา  22 

   - ปัจจัยเส่ียง กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไม่ทันสมัยส่งผลต่อการ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน  24 

 3. ความเส่ียงท่ียอมรับได้ จ านวน 2 รายการ ได้แก่  
     - ปัจจัยเส่ียง ปัจจัยเส่ียงคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตาม26 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
    - ปัจจัยเส่ียง ความโปร่งใสทางการเงินและงบประมาณ 28 

ซึ่งได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงโดยจ าแนกตามความเส่ียง 4  
ด้าน  ประกอบด้วย 30 

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์  ปัจจัยเส่ียงประกอบด้วย  1) คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  ความเส่ียงอยู่ในระดับปานกลางหลัง32 

จัดการความเส่ียงแล้วอยู่ในระดับต่ าระดับท่ียอมรับได้ ๒) จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ความ
เส่ียงอยู่ในระดับสูงหลังจัดการความเส่ียงแล้ว ความเส่ียงยังคงอยู่ในระดับสูงคงเดิม  เป็นระดับท่ีไม่สามารถ34 

ยอมรับได้โดยต้องจัดการความเส่ียงเพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ต่อไป 
2. ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  ปัจจัยเส่ียงประกอบด้วย 1) ภัยธรรมชาติและอัคคีภัย  36 



๑๔ 

 

 
 

ความเส่ียงอยู่ในระดับสูง ความเส่ียงระดับปานกลาง  หลังจัดการความเส่ียงอยู่ในระดับท่ีพอยอมรับได้แต่
ต้องมีการควบคุม  ๒) ทรัพย์สินและท่ีดิน ความเส่ียงอยู่ในระดับสูง  หลังจัดการความเส่ียงแล้ว  ความเส่ียง 2 

ยังคงอยู่ในระดับความเส่ียงระดับสูงระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเส่ียงเพื่อให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ต่อไป  3) โรคระบาด/โรคติดต่อ ความเส่ียงอยู่ในระดับสูง  หลังจัดการความเส่ียงแล้ว4 

ความเส่ียงลดลงแต่ยังคงอยู่ในระดับสูงระดับท่ีไม่สาามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเส่ียงเพื่อให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ต่อไป  4) สุขภาวะของนักศึกษา  ความเส่ียงอยู่ในระดับสูง หลังจัดการความเส่ียงแล้วอยู่ 6 

ในระดับปานกลางระดับท่ีพอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุม 
3.  ความเส่ียงด้านการเงิน  ปัจจัยเส่ียงเรื่องความโปร่งใสทางการเงินและงบประมาณ 8 

ความเส่ียงอยู่ในระดับปานกลาง หลังจัดการความเส่ียงแล้วความเส่ียงลดลงอยู่ในระดับต่ าระดับท่ียอมรับได้ 
4.  ความเส่ียงด้านกฎ ระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   ปัจจัยเส่ียงเรื่องกฎระเบียบ     10 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไม่ทันสมัยส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
โลกปัจจุบัน  ความเส่ียงอยู่ในระดับสูง  หลังจัดการความเส่ียงอยู่ในระดับปานกลางระดับท่ีพอยอมรับได้แต่12 

ต้องมีการควบคุม 

  ประธาน  กล่าวว่า  สาเหตุท่ีมาของความเส่ียงท่ีจะท าให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี14 

ก าหนดไว้มีหลายประการ ซึ่งจะต้องมีความเช่ือมโยงท้ังในอดีต  ปัจจุบันและอนาคต ความเส่ียงท้ัง 4 ด้าน  
ประกอบด้วยความเส่ียงด้านกลยุทธ์   ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  ความเส่ียงด้านการเงิน และความ16 

เส่ียงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องประเมินความเส่ียงและบริหารจัดการ
เพื่อให้ความเส่ียงนั้นหมดไปหรือให้ลดลงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยจะต้องวิเคราะห์แต่ละปัจจัยเส่ียงเพื่อ18 

จัดท าแผนและด าเนินการจัดการความเส่ียง  จากรายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเส่ียงพบว่าปัจจัยเส่ียงหลายเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยสามารถจัดการให้ความเส่ียงลดลงอยู่ในระดับท่ี20 

ยอมรับได้  แต่ความเส่ียงบางเรื่องยังอยู่ในระดับสูงหรือไม่สามารถยอมรับได้ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้อง
ด าเนินการบริหารความเส่ียงนั้นให้ลดลงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ต่อไป 22 

  รองศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ให้ข้อสังเกตใน
หน้า 11  เรื่องแผนการจัดการความเส่ียงด้านคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์24 

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  ในข้อ 2 ท่ีก าหนดไว้คือพัฒนาคุณภาพวารสารวิจัย/วารสารวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ซึ่งควร26 

ก าหนดให้ชัดเจนว่าจะพัฒนาคุณภาพวารสารท่ีลดลงไปอยู่ในฐานข้อมูล TCI ฐาน 2 เพื่อให้กลับมาสู่
ฐานข้อมูล TCI  1 เพื่อให้สัมพันธ์กับช่องท่ี 4 ท่ีมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยจัด28 

โครงการอบรมปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  

  รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม ในเรื่องของ30 

ความเส่ียงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนการจัดการความเส่ียงไว้
คือทบทวนกฏระเบียบ/ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้มีความทันสมัยรองรับแนวทางการ32 

ด าเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเห็นว่าโลกในยุคปัจจุบันนี้ 
เทคโนโลยีต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไปเร็วมาก  มหาวิทยาลัยจึงควรมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและกฎหมาย 34 

กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้ทันกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป ผลกระทบอาจจะต้องสูงกว่าท่ีก าหนดไว้ในระดับ 4 
และโอกาสควรจะต้องด าเนินการเพื่อให้ลดลงอยู่ในระดับ 1  และจัดการให้ความเส่ียงนั้นลดลงและอยู่ใน36 

ระดับท่ียอมรับได้ต่อไปซึ่งต้องขอความร่วมมือจากทุกคณะและฝ่ายวิชาการหารือร่วมกัน 



๑๕ 

 

 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมอบส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาปรับแก้ตามข้อสังเกตและ2 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 4 

 5.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

   รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์  มากุล  รองอธิการบดี  เสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการ6 

ปฏิบั ติ ง าน  ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2563 (  1 ตุลาคม  2562 –  30 กั นยายน  2563)                      
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563     8 

ท่ีเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  พ.ศ. 2563       
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และภาระหน้าท่ีตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย10 

ราชภัฏ พ.ศ. 2547  ท่ีก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยได้น าข้อมูลรายงานจากทุกหน่วยงานมาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นรายงาน12 

ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปในภาพรวม 3 ด้าน ดังนี้ 

  1. ด้านการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  การจัดท างบประมาณ14 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รวมทั้งส้ิน จ านวน 944,976,511 บาท ดังนี้ 16 

   1) งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 531,077,800 บาท  

   2) เงินรายได้จากการจัดการศึกษา  18 

       -  เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคปกติ จ านวน 259,720,000 บาท  

    -  เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ จ านวน 100,082,000 บาท 20 

   3) เงินรายได้อื่นจากหน่วงานภายใน (ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยท่ีสามารถจัดหารายได้และมีข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ ในการด าเนินงานและการบริหาร22 

จัดการงบประมาณเป็นการเฉพาะ) จ านวน 68,410,311 บาท  

  น ามาจัดสรรงบประมาณเป็นวงเงินท้ังส้ิน จ านวน 840,654,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 24 

88.96 ของประมาณการรายรับท้ังหมด  จ าแนกดังนี้ 

   1) งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 531,077,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของ26 

รายรับ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ตามหนังสือส านักงบประมาณท่ี 28 

นร 0729.1/ว88 เรื่องการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานผล
การปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสท่ี 3 มหาวิทยาลัย       จึง30 

ปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจ านวน 32 

14,313,600 บาท คงเหลืองบประมาณ จ านวน 516,764,200 บาท 

   2)  มหาวิทยา ลัย ไ ด้ จัดสรร เ งิ น รายไ ด้จากการ จัดการ ศึกษา  จ านวน 34 

287,840,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับ ซึ่งแบ่งเป็น 



๑๖ 

 

 
 

   - เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคปกติ จ านวน 207,775,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 80 2 

   - เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ จ านวน 80,065,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 80 4 

   3) รายได้อื่นจากหน่วยงานภายใน จากศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ได้รับอนุมัติ
งบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยฝ่ายธุรกิจ  การลงทุน และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา จ านวน 6 

36,050,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.70 

 เมื่อส้ินปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยมีรายรับจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  8 

รวมเป็นเงินท้ังส้ินจ านวน 820,646,583.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.84  ของประมาณการรายรับ
ท้ังหมด โดยได้รับการจัดสรรจากรัฐเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 516,764,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 

100 ของรายรับ และรายรับจริงจากเงินรายได้จากการจัดการศึกษา และเงินรายได้อื่นจากหน่วยงาน
ภายในซึ่งแบ่งเป็น 12 

 - เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคปกติ จ านวน 214,883,056.20 บาท      
คิดเป็นร้อยละ 82.74 14 

 - เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ จ านวน 60,484,125 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 60.43 16 

 - เงินรายได้จากหน่วยงานภายใน จ านวน 28,515,202.57  คิดเป็นร้อยละ 41.68 

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับลดค่าบ ารุงการศึกษาลงร้อยละ 20 ในภาคการศึกษาท่ี  18 

1/2563 เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดจากโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ประกอบกับจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ในภาคการศึกษา              ท่ี 20 

1/2563 มีจ านวนลดลงไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา จึงท าให้รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ต่ ากว่าเป้าหมายประมาณการรายรับ 22 

 2.   ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  เมื่อส้ินปีงบประมาณ มหาวิทยาลัย        
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 651,417,429.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.96    24 

ของค่าเป้าหมายของส านักงบประมาณ โดยแหล่งงบประมาณท่ีมีการเบิกจ่ายสูงสุด คือ งบประมาณแผ่นดิน 
จ านวน 441,589,940.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.45  รองลงมา คือ เงินรายได้จากการจัดการศึกษา26 

ภาคปกติ จ านวน 165,207,016.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.51 เงินรายได้จากการจัดการศึกษา     
ภาคพิเศษ จ านวน 44,620,472.52 บาท คิดเป็นร้อยละ  55.73  ตามล าดับ ซึ่งผลการเบิกจ่าย28 

งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามแผนงานได้ 30 

 3. ด้านการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากการ32 

จัดการศึกษา จ านวน 804,604,200 บาท (ไม่รวมงบประมาณเงินรายได้จากหน่วยงานภายใน) เพื่อเป็น
กลไกในการขับเคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 34 

2563 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 32 ตัวช้ีวัด โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 20 
ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน 12 ตัวชี้วัด 36 



๑๗ 

 

 
 

 จากผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามค่าเป้าหมาย 
32 ตัวช้ีวัดนั้นสามารถบรรลุได้ 21 ตัวช้ีวัด โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  ผลการ2 

เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามแผนงานได้จ านวน 11 ตัวช้ีวัด 4 

 ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมกันพิจารณาผลการเบิกจ่าย
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อน าไปปรับปรุงกระบวนการบริหารงบประมาณ และวางแผน6 

การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดให้
ได้มากท่ีสุด  ซึ่งจะต้องน าเสนอกระบวนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย และให้ข้อสังเกต8 

เพิ่มเติมในส่วนของงบประมาณรายรับซึ่งจากสถิติย้อนหลังมหาวิทยาลัยได้เคยได้รับงบประมาณประเภทเงิน
งบประมาณแผ่นดินในสัดส่วนร้อยละ 40 ของงบประมาณท้ังหมด  ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่ของ10 

มหาวิทยาลัยมาจากเงินรายได้จากการจัดการศึกษาประมาณร้อยละ 60 ของงบประมาณท้ังหมด แต่ใน
ปัจจุบันกลับตรงข้ามเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินมากขึ้น12 

แต่ได้รับงบประมาณจากเงินรายได้จากการจัดการศึกษาลดลง เนื่องจากจ านวนนักศึกษาท่ีลดลง ซึ่ง
หน่วยงานท่ีเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาท้ัง 5 หน่วยงาน หรือคณะท้ัง 5 คณะจะต้องพิจารณาถึงวิธีการหรือ14 

กลยุทธ์ท่ีจะน ามาแก้ปัญหาเรื่องจ านวนนักศึกษาท่ีลดลง โดยสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีให้มีการจัด
การศึกษานอกระบบมากขึ้น เช่น การศึกษาการบริการลงพื้นท่ี   การเพิ่มศักยภาพและความรู้ให้กับบุคคล16 

ในชุมชนพื้นท่ีโดยเฉพาะพื้นท่ีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย การจัดการหลักสูตรระยะส้ันซึ่งอยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรระยะส้ัน   18 

 รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             
ให้ข้อเสนอแนะว่า  มหาวิทยาลัยมีภารกิจในการพัฒนาท้องถิ่นและการผลิตและพัฒนาครูซึ่งเป็นภารกิจหลัก 20 

ซึ่งจากรายงานผลการปฏิบัติงานพบว่าการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  ซึ่งมหาวิทยาลัย
จะต้องช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นท่ีท าให้การด าเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น  และ            22 

ทุกหน่วยงานควรมีการก ากับติดตามการด าเนินกิจกรรมในรายละเอียดเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมบรรลุ    
ค่าเป้าหมาย  24 

 อาจารย์ดิเรก  พรสีมา  คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู  ช้ีแจงว่า ตามท่ีได้เข้าร่วมประชุม
ระหว่างสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหาร26 

มหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ และมอบนโยบายการพัฒนาพื้นท่ีรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย  ระหว่างวันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ ถึงวันศุกร์ท่ี ๑๖  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ท่ีจังหวัดนครนายก  และ28 

ได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีโดยร่วมสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาครู ผู้บริหาร ตามค าแนะน าของนายณัฐพงศ์  ศิริชนะ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 30 

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  ซึ่งคณะได้วางแผนในการจัดท าโครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครู 
ผู้บริหาร โดยใช้ 6 โรงเรียนท่ีได้ไปตรวจเยี่ยมเป็นโรงเรียนน าร่องก่อน และอยู่ระหว่างการเสนอ             32 

ขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ  โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาท่ีเป็นบัณฑิตครู          
ต้องขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาเพื่อให้สอดแทรกการสอนในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม34 

ลงไปในทุกรายวิชาเพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับบัณฑิต 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 36 

 



๑๘ 

 

 
 

 5.3   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2563  2 

  รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์  มากุล  รองอธิการบดี เสนอท่ีประชุมพิจารณา รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 ซึ่งใน4 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจ านวนท้ังส้ิน 57 โครงการ ซึ่งจ าแนกตามแหล่งงบประมาณเป็น6 

งบประมาณแผ่นดินจ านวน 56 โครงการและงบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่น 1 โครงการ ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมได้น าเสนอรายช่ือโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ แบ่งเป็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา8 

ท้องถิ่นจ านวน  40  โครงการ  การผลิตและพัฒนาครูจ านวน  16  โครงการและการพัฒนาบริหารจัดการ
จ านวน 1 โครงการ  ท้ังนี้  กองนโยบายและแผนได้จัดท ารายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา10 

ท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๓  ประกอบด้วยช่ือโครงการพื้นท่ีด าเนินโครงการ / จ านวน
หมู่บ้านเป้าหมาย ปัญหาของพื้นท่ีวิธีการแก้ปัญหา  ระยะเวลาด าเนินงานและผลลัพธ์ของโครงการ 12 

(OUTCOME) จากนั้นจึงได้น าแต่ละโครงการมาวิเคราะห์วิเคราะห์ SWOT Analysis  แสดงจุดแข็งและ
จุดอ่อนของโครงการ และ TOW’S Matrix แสดงกลยุทธ์เชิงรุก และกลยุทธ์เชิงรับ รายละเอียดตามเอกสาร14 

ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้   

 ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า  ตามข้อมูลท่ีน าเสนอจะเห็นได้ว่าหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี16 

รับผิดชอบในการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานหลัก
ท่ีอยู่ในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย  ซึ่งหลายหน่วยงานท่ีมหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้นเป็นหน่วยงานนอกโครงสร้าง18 

ต้องยุบหน่วยงานลงเนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล  ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการจัดหารายได้เอง  และการด าเนินการของโครงการต้องใช้อาจารย์ซึ่งเป็นบุคลากรของ20 

มหาวิทยาลัยไปด าเนินการในโครงการจึงท าให้การบริหารจัดการขาดความคล่องตัว  ดังนั้นหน่วยงานท่ีอยู่
ในโครงสร้างของมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงประกอบไปด้วยคณะและส านักจะต้องบริการจัดการแบบ22 

บูรณาการงานหลายๆ ส่วนเข้าด้วยกันเพื่อให้การด าเนินการต่าง ๆ รองรับการตรวจสอบจากส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน    24 

 รองศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ให้ข้อสังเกต
ว่าข้อมูลการด าเนินโครงการบางโครงการอาจจะมีความคลาดเคล่ือน เช่น โครงการท่ี 24 เพิ่มทักษะ26 

แรงงานในชุมชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก  ซึ่งตาม
รายงานแจ้งว่ายกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโคโรนา 2019  แต่ตามข้อ เท็จจริง28 

คณะได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  จึงขอให้ตรวจสอบในรายละเอียด
เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง 30 

 รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้
ข้อเสนอแนะว่า  ในรูปแบบของการรายงานหากเขียนสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของพื้นท่ีว่าเดิมเป็น32 

อย่างไรและหลังจากได้ด าเนินการโครงการแล้วมีการเปล่ียนแปลงอย่างไรซึ่งจะท าให้ภาพการพัฒนาและท า
ให้ฝ่ายบริหารสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการต่อไปได้ 34 

 รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์  มากุล  รองอธิการบดี  ช้ีแจงว่า รูปแบบการน าเสนอตาม
รายงานการประชุมในครั้งนี้เป็นรูปแบบกลางท่ีก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 38 แห่ง รายงานตาม36 

รูปแบบท่ีก าหนดแต่จากข้อเสนอแนะของ รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ



๑๙ 

 

 
 

สังคมศาสตร์  เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานซึ่งจะน าไปปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 2 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 4 

 
 5.4 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 6 

พ.ศ. 2564  

  รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์  มากุล  รองอธิการบดี  เสนอท่ีประชุมพิจารณา โครงการ8 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจ านวน 35,687,640 บาท  ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้ 10 

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  จ านวน 9,975,980  บาท  
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก  จ านวน  12 

9,587,010  บาท   
3. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่นภายใต้ 14 

พื้นฐานสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จ านวน 2,522,700 บาท 
4. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด จ านวน  950,000 บาท 16 

5. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนใน 
ระดับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 9,307,450 บาท  18 

6. โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 640,500 บาท 
7. โครงการสนับสนุนส่ือวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู 20 

ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก  (ไม่มีการจัดท าโครงการ) 
8. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นท่ีระดับต าบล  22 

จ านวน  159,000  บาท 
9. โครงการคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  จ านวน  24 

1,000,000 บาท 
10. โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยจ านวน 1,545,000 บาท 26 

    ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ยังไม่ได้รวมกับงบประมาณจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม 
รายต าบลแบบบูรณาการ ( 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)      28 

 อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ให้ข้อสังเกตว่า เอกสาร
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะต้อง30 

น าเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ซึ่งการรายงานผลการ
ด าเนินงานควรเป็นไปตามข้อเสนอแนะของรองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์32 

และสังคมศาสตร์ท่ีให้จัดท ารายงานแบบสะท้อนให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงหรือการพัฒนาจากการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรม ซึ่งในการประเมินผลการด าเนินงานในส่วนของตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพจะประเมินได้ยาก 34 

จึงขอให้กองนโยบายและแผนก ากับการเขียนโครงการในส่วนของตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการด้วย 36 



๒๐ 

 

 
 

 ประธาน  กล่าวว่า  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีมหาวิทยาลัยได้รับการอนุมัติงบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  2 

มีอาจารย์ท่ีรับผิดชอบโครงการจ านวน  66  คน ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีได้รับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
แล้วจ านวน 15 คน และอาจารย์บางส่วนยังไม่ได้รับการก าหนดต าแหน่งวิชาการจ านวน 51  คน ซึ่งเห็นว่า4 

หากต้องรับผิดชอบงานในส่วนนี้อีกอาจจะเป็นปัญหาในการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้วย  
จึงขอให้พิจารณาว่าโครงการใดท่ีอยู่ในเงื่อนไขของงานวิจัยและสามารถน ามาเป็นผลงานประกอบการขอ6 

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้   

มติที่ประชุม  เห็นชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี8 

งบประมาณ พ.ศ. 2564  

 10 

 5.5  โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร “นวัตกรรมการโค้ชส าหรับนักบริหาร” 

 เลขานุการ  เสนอท่ีประชุมพิจารณา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ได้เสนอโครงการ12 

ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร “นวัตกรรมการโค้ชส าหรับนักบริหาร” โดยขอเสนอเป็นผู้ด าเนินการจัดอบรมฯ 
โครงการดังกล่าวให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  และใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยใน14 

การฝึกอบรมด้วย   

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  เห็นว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีอาจารย์ท่ีมี16 

ความรู้และประสบการณ์ มีความพร้อมทางด้านศักยภาพและมีความพร้อมด้านสถานท่ีส าหรับใช้ในการจัด
ฝึกอบรมเช่นเดียวกัน รวมถึงมหาวิทยาลัยได้เคยจัดการฝึกอบรมนักบริหารหลายระดับ  จึงเห็นควรมอบ18 

ฝ่ายเลขานุการประสานแจ้งมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรท่ีน่าสนใจ แต่
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ไว้ จึงยังไม่มีความพร้อมท่ีจะส่งบุคลากรเข้าร่วม20 

ฝึกอบรมในโครงการนี้  

มติที่ประชุม  มอบฝ่ายเลขนุการประสานแจ้งมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 22 

 

 5.6   (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน24 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 2564          
“วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” 26 

 เลขานุการ  เสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 28 

ประจ าปี 2564 “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” ซึ่งก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 17 – 19 มกราคม พ.ศ. 
2564 ณ  อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  รายละเอียดตามเอกสาร30 

ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 

 ประธาน  กล่าวว่า  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านศิลปะและ32 

วัฒนธรรม ประจ าปี 2564 “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” เป็นโครงการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ตกลงท าความ34 

ร่วมมือในการสร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมและจัดโครงการประชุมระดับชาติและนานาชาติ ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม  ประจ าปี 2564  เพื่อเป็นหารน าเสนอผลงานการวิจัย เผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 36 
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แลกเปล่ียนและการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม รวมท้ังกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  
จึงขอให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  รวมถึงคณะกรรมการได้ประสานความร่วมมือกันเพื่อให้การจัดโครงการฯ 2 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ(ร่าง) ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน4 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี  2564                
“วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” โดยมอบส านักศิลปะและวัฒนธรรมตรวจสอบและน าเสนออธิการบดีเพื่อ6 

พิจารณาลงนามต่อไป 

 5.7 รายงานเหตุการณ์กรณีการชุมนุมของกลุ่มเสรีชนคนพระนคร 8 

   เลขานุการ  รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า  เมื่อวันอังคารท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มีเหตุการณ์
การชุมนุมของกลุ่มเสรีชนคนพระนครบริเวณหน้าอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ                 10 

ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานเหตุการณ์ตามล าดับ  ดังนี้ 
1) เวลา  10.00 น.  มหาวิทยาลัยได้รับทราบทาง Facebook ว่ากลุ่มเสรีชนคน        12 

พระนครนัดหมายการชุมนุมในเวลาประมาณ 16.00 น.  ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
2) เวลา  11.00 น. ประชุมผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี   14 

คณบดีทุกคณะ  กองอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม  กองพัฒนานักศึกษา  กลุ่มงานการตลาดและธุรกิจ
รายได้  ผู้แทนเจ้าหน้าท่ีต ารวจ สน.บางเขน เพื่อร่วมกันวางมาตรการรองรับการชุมของนักศึกษา โดยสรุป  ดังนี้ 16 

  2.1)  ผู้ชุมนุมไม่มีการขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยเรื่องการขอใช้สถานท่ี  
  2.2) ท่ีประชุมเห็นควรให้ปิดประตูทางเข้าบริเวณสนามฟุตบอล และปิดประตู18 

มหาวิทยาลัยท้ังหมด  ยกเว้นประตู 1 เพื่อสามารถดูแลและคัดกรองผู้เข้าออกได้อย่างท่ัวถึง 
  2.3)  ท่ีประชุมเห็นควรอนุญาตให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางออกจาก20 

มหาวิทยาลัย  ต้ังแต่เวลา 15.00 น. เป็นกรณีพิเศษ  โดยไม่ถือเป็นการขาดราชการและขาดการเรียนการ
สอน  โดยจัดท าเป็นประกาศและเผยแพร่ทางส่ือประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน 22 

  2.4)   มอบหมายให้งานรักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยในบริ เวณ
มหาวิทยาลัยอย่างเข้มงวด 24 

  2.5)   มหาวิทยาลัยร่วมมือกับสถานีต ารวจบางเขนท่ีเข้ามาดูแลความปลอดภัยโดย
จัดก าลังพลเข้ามาดูแลท้ังในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ  ท้ังนี้  ให้ใช้ห้องกระจกบริเวณช้ัน 1 อาคารฝึก26 

ประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการเป็นห้องปฏิบัติการ 
  2.6)   ควรมีการบันทึกเหตุการณ์ท้ังการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว 28 

    3)  เวลา 16.00 น.  ผู้ร่วมชุมนุมทยอยเดินทางมารวมกลุ่ม แต่ไม่สามารถเข้าในบริเวณ
สนามกีฬาได้  จึงมารวมตัวหน้าอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการแทน 30 

  4)  เวลา 17.00 น. แกนน าเริ่มปราศรัย 
  5)  เวลา 18.00 น. ผู้ชุมนุมยุติการชุมนุม 32 
   

  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  เห็นว่า การชุมนุมข้อเรียกร้องของนักศึกษา ตามข้อ34 

เรียกร้องไม่ว่าจะเป็นการหยุดคุกคามประชาชน การยุบสภา หรือการร่างรัฐธรรมนูญใหม่  ผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยได้มีการควบคุมสถานการณ์เพื่อมิให้มีการปราศรัยเกินกว่าท่ีแจ้งไว้หรือไม่มีการจาบจ้วงถึง36 

สถาบันพระมหากษัตริย์  และต้องมีความเหมาะสมไม่ขัดต่อศีลธรรม  ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยไม่ได้อนุญาตให้
นักศึกษาจัดกิจกรรมทางการเมืองในมหาวิทยาลัยแต่ก็ไม่เคยปิดกั้นความคิดหรือการแสดงออกของนักศึกษา38 
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ซึ่งการพิจารณาด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยจะต้องค านึงถึงบทบาทหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย
ภายใต้สภาวการณ์เช่นนี้เป็นหลักด้วย   ซึ่งหากมีการขออนุญาตจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองขึ้น  ผู้บริหาร2 

มหาวิทยาลัยต้องร่วมกันพิจารณาให้นักศึกษาได้ใช้พื้นท่ีในการจัดกิจกรรมทางการเมืองตามความเหมาะสม
โดยสงบ สันติ และปราศจากอาวุธ  ท้ังนี้  ยังเป็นการป้องกันนักศึกษาจากความเส่ียงและอันตราย            4 

ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีนักศึกษาไปจัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย 
    6 

มติที่ประชุม   มอบฝ่ายเลขานุการรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยต่อเหตุการณ์กรณีการชุมนุม
ของกลุ่มเสรีชนคนพระนครต่อนายกสภามหาวิทยาลัย 8 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 10 

 6.1 การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันตกุล  อินทรผดุง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  แจ้งให้ท่ี12 

ประชุมทราบว่า  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการจัดท าบันทึกเรื่องการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  14 

วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันท่ี 2 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2563  รายละเอียดปรากฏ16 

ตามเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 18 
 

 6.2 การบริหารจัดการห้องประชุมประจ าอาคารเรียนและอ านวยการ (อาคาร 4) 20 

   เลขานุการ  หารือท่ีประชุมเรื่องการบริหารจัดการห้องประชุมประจ าอาคารเรียนและ
อ านวยการ (อาคาร 4)  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการย้ายสถานท่ีปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุน   22 

ซึ่งประกอบด้วย ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  กลุ่มตรวจสอบภายใน   ส านักงานอธิการบดีในส่วนของกองคลัง  กองกลาง            24 

กองบริหารงานบุคคล  กองอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม  กองนโยบายและแผน  รวมถึงหน่วยงานท่ีอยู่
ระหว่างรอการย้ายคือส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งในอาคารดังกล่าวจะมีห้องประชุมอยู่ทุกช้ัน  ดังนั้น26 

เพื่อให้การบริหารจัดการห้องประชุมในอาคารดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเห็นควรมอบหมาย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ 28 

   ประธาน  ให้ข้อเสนอแนะว่า  การบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ห้องประชุมรวมถึง
การจัดการในการประชุมจะมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องคือ กองอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมและกองกลาง  จึง30 

เห็นควรมอบส านักงานอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการห้องประชุม 
 32 

มติที่ประชุม   มอบส านักงานอธิการบดี ด าเนินการจัดระบบบริหารจัดการห้องประชุม โดยใช้ระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)  รวมถึงห้องประชุมในอาคารเรียนและอ านวยการ (อาคาร 4) 34 

 
  6.3 หารือการย้ายเคร่ืองบันทึกการลงนามปฏิบัติราชการ (เคร่ืองแสกนนิ้ว) อาคาร 13 36 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา  ศิริวรสกุล  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี  
หารือท่ีประชุมว่า  ตามท่ีหน่วยงานต่างๆ ท่ีอยู่ในอาคารเบญจมวัฏ (อาคาร 13)  ได้ย้ายท่ีต้ังส านักงานไป38 

ปฏิบัติงานท่ีอาคารเรียนและอ านวยการ (อาคาร 4) แล้วนั้น มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะด าเนินการย้าย
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เครื่องบันทึกการลงนามปฏิบัติราชการ (เครื่องแสกนนิ้ว) ไปด้วยหรือไม่  เนื่องจากเห็นว่ายังมีบุคลากร
บางส่วนท่ียังคงปฏิบัติงานในพื้นท่ีดังกล่าว และมหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกให้บุคลากรได้อย่างไร 2 

   ประธาน  กล่าวว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการย้ายท่ีต้ังส านักงานของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย  ดังนั้น เพื่ออ านวยความสะดวกในการลงนามปฏิบัติงานของบุคลากรจึงเห็นควรให้ชะลอการ4 

ย้ายเครื่องบันทึกการลงนามปฏิบัติราชการ (เครื่องแสกนนิ้ว) ทุกจุดในมหาวิทยาลัย จนกว่าการย้ายสถานท่ี
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานจะด าเนินการแล้วเสร็จ จึงน ามาพิจารณาจุดท่ีมีความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง  6 

มติที่ประชุม   ให้ชะลอการย้ายเครื่องบันทึกการลงนามปฏิบัติราชการ (เครื่องแสกนนิ้ว) จนกว่าการย้าย
สถานท่ีปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานจะด าเนินการแล้วเสร็จ  จึงน ามาพิจารณาย้ายไปจุดท่ีมีความเหมาะสม8 

อีกครั้งหนึ่ง 
 10 

  6.4 การก าหนดพื้นที่ส าหรับสูบบุหร่ีในมหาวิทยาลัย 
  นายสมประสงค์  โชคลาภ  ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งผู้อ านวยการกองอาคารสถานท่ีและ12 

ส่ิงแวดล้อม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้เคยมีมติเห็นชอบให้กองอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อมด าเนินการก าหนดพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมส าหรับจัดเป็นท่ีส าหรับสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย  นั้น  14 

เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้มีการก าหนดพื้นท่ีดังกล่าว เนื่องจากยังมีความกังวลในเรื่องของความเหมาะสมของ
พื้นท่ีท่ีก าหนด  จึงขอหารือท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 16 

  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  เห็นควรให้แต่ละคณะเป็นผู้ด าเนินการก าหนดท่ีพื้นท่ีท่ีมี
ความเหมาะสมท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของคณะ  ส าหรับเป็นพื้นท่ีส าหรับสูบบุหรี่ให้เป็นไปโดยให้18 

พิจารณาโดยเทียบเคียงหลักเกณฑ์เขตสูบบุหรี่ ตามมาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560  

มติที่ประชุม   1.  มอบส านักงานอธิการบดี  ประสานทุกคณะเพื่อก าหนดพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม  20 

ส าหรับสูบบุหรี่  โดยให้พิจารณาเทียบเคียงหลักเกณฑ์เขตสูบบุหรี่ ตาม มาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 22 

       2.  มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักด์ิ  รองอธิการบดีและผู้อ านวยการ       
กองพัฒนานักศึกษาประสานกับส านักงานเขตบางเขนเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพื้นท่ีต่อไป   24 
 

6.5   นัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่  11/256๓ อังคารที่ 1 ธันวาคม 26 

พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา 09.๓0 น.  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 4 อาคารอนุสรณ ์100 ปีการฝึกหัดครูไทย 
  28 

ปิดประชุมเวลา  15.30 น. 
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